

วีระเชษฐ์ จรรยากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมเรื่องแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ที่นี่ไม่ได้หมายถึงของเหลวที่ใช้เซ็ดแผลนะครับ แต่หมายถึงที่นิยมดื่มกัน ผู้ประกอบการเขาจำเป็นต้องรู้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้อย่างไรบ้าง นอกเหนือไปจากต้องตั้งร้านห่างจากสถานศึกษา ๓๐๐ เมตร ขึ้นไปแต่หน่วยงานที่คิดข้อบังคับให้คนต้องทำตามกลับปฏิเสธ ดูเรื่องนี้ครับ

นายธนากรเป็นผู้บริหารสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย วันหนึ่ง มีประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อควบคุมฉลากและบรรจุภัณฑ์ แต่ประกาศดังกล่าวไม่มีการรับฟังความเห็นของเอกชนหรือผู้ประกอบการ และข้อความก็คลุมเครือ ไม่ชัดเจน และเรื่องนี้มีเบื้องหลังโทษทางอาญา นายธนากรจึงหารือรายละเอียดการปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี จึงมีหนังสือถึงกรมควบคุมโรคเพื่อขอสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เรื่องดังกล่าวครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อตรวจสอบว่าก่อนออกประกาศนี้ออกมาได้พูดคุยกันในประเด็นใดบ้าง และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับมอบอำนาจจากกรรมการเข้าประชุมแทนหรือไม่ แต่กรมควบคุมโรคมีหนังสือแจ้งปฏิเสธว่า ถ้าเปิดเผยให้แล้วอาจเกิดประโยชน์ได้เสียในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกิดผลกระทบต่อคณะกรรมการฯ และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จึงไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๑๕ (๒) นายธนากรจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาคำขออุทธรณ์และผู้แทนกรมควบคุมโรคชี้แจงว่า กลุ่มผู้ประกอบการได้ฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลปกครองแล้ว ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นระดับอธิบดี มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ประกอบกับกลุ่มผู้ประกอบการเคยขอรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ แล้วและเคยมีคำวินิจฉัยไม่เปิดเผยเอกสาร และต่อมาก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการวินิจฉัยฯ เพิ่มเติมว่ามีการฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่นายธนากรมีคำขอเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ปกติของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเกี่ยวกับเหตุผลในการออกกฎหมายรอง ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วจึงต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ถึงเหตุผลในการออกกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับการเปิดเผยแล้วจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ และนายธนากรเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงที่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ส่วนที่ว่าเคยมีคำวินิจฉัยแล้วนั้น เป็นคนละเรื่องกัน จึงให้กรมควบคุมโรคเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องให้นายธนากร

เรื่องมีนุๆ ณาๆ เป็นเรื่องระดับชาติเชียวนะครับ ไม่ใช่พิมพ์คำเตือนตัวจิ๋วๆ ชนิดที่อย่าว่าแต่คนมาเลยครับคนตีๆ ยังอ่านไม่ออก

(ที่ สค ๑๘๐/๒๕๕๘)